
  

 
 Mannauðs- og starfsumhverfissvið Reykjavík, 29. júní 2020

R20030110

Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um nýja kjarasamninga 
Reykjavíkurborgar.

Á fundi borgarráðs þann 12. mars 2020 lagði borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins fram 
svohljóðandi fyrirspurn um nýja kjarasamninga Reykjavíkurborgar: 

Hver er heildarkostnaður við nýja kjarasamninga Reykjavíkurborgar? Var haft samráð við 
nágrannasveitarfélögin? Hvernig var samráði háttið við Samband íslenskra sveitarfélaga? 
Hversu miklar eru hækkanir umfram Lífskjarasamninginn? Eru forsendur samninganna ekki 
breyttar eða brostnar?

Svar:

Kostnaðarmat kjarasamninga sem lokið hafði verið við 30. mars sl. var lagt fyrir borgarráð 2. 
apríl sl. Í kostnaðarmati var tekið tillit til leiðréttinga á endurmati starfa á lægstu störf í 5 ára 
endurmati Starfsmats. Mjög gott samstarf var við Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Það er mat samninganefndar Reykjavíkurborgar að með nýjum kjarasamningum við Eflingu og 
Sameyki sé ekki um breyttar forsendur lífskjarasamnings að ræða.

Lóa Birna Birgisdóttir,
sviðsstjóri mannauðs- og starfsumhverfissviðs

     


